

“ทส. เปิดสวนสัตว์ จัดงานวันเด็ก เสาร์นี้ สนุกกับ กิจกรรม พร้อมรับของรางวัลมากมาย”



ด้วยรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” และได้กำหนดจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. จะไปร่วมกิจกรรมและมอบของขวัญให้เด็กๆด้วยตนเอง หลังจากที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทส. จัดกิจกรรม และเตรียมของขวัญมากมายสำหรับเด็กๆที่เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้ ที่ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อให้ “เด็กและเยาวชน” ได้เข้ามาเที่ยวสวนสัตว์ฟรี พร้อมได้รับความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับของขวัญมากมาย

โฆษกทส. กล่าวว่า ท่าน รมว.ทส. ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็ก ในหัวข้อ “รักษ์ป่า รักทะเล รักสัตว์และสัตว์ทะเล” โดย ให้นำพระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๑๐ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักในการจัดกิจกรรม โดยมีการเสริมสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ต่อยอด พร้อมปลูกฝังการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละกิจกรรมให้มีความสนุกสนาน และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเยาวชนในยุคดิจิทัล เช่น ฐานการเรียนรู้ต้นไม้ทรงปลูกในรัชกาลที่ ๑๐ ฐานการเรียนรู้ปลูกป่าในใจคน มีการเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า ชมสัตว์ทะเลหายากและกำลังสูญพันธุ์ กิจกรรมการปลูกกล้วยไม้และต้นไม้ กิจกรรมจิตอาสาคัดแยกขยะ เกมจาก QR code เป็นต้น

รมว.ทส. จึงขอเชิญเด็กและเยาวชน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ สำหรับต่างจังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดให้เด็กเข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ฟรีทั่วประเทศ

อีกหนึ่งหน่วยงานในสังกัด ทส. ทุกส่วนราชการ พร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบต่างๆ มีสาระน่ารู้ เกม และการมอบของขวัญให้ผู้เข้าร่วมงานมากมาย เช่น จักรยาน เสื้อ ตุ๊กตาขนาดใหญ่ ขนม และอื่นๆ นอกจากนี้ เด็กๆสามารถร่วมเล่นเกมชิงรางวัล เข้าพักที่บ้านพักอุทยานฟรี จำนวนกว่า ๑๐๐ ใบ

ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต ทั้งนี้ ทส.โดยสวนสัตว์ฯ ได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับเด็กทุกคนเข้าชมสวนสัตว์ และร่วมงานวันเด็กฟรีตลอดวัน นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกทส. กล่าวในตอนท้าย....